





Sữa NESTLE hiệu CON CHIM



Sức khỏe của trẻ nhỏ

Hồi tin không mất tiền một quyển sách dạy cách nuôi trẻ bằng tiếng quốc ngữ của Bác sĩ Vidal soạn & hiệu sữa NESTLÉ, phố Paul-Bert, số 55 Halphong

Comptoirs Commerciaux d'Annam... TRUNG-KY THƯƠNG-CỤC

Maison HOP-THINE SOIERIE & MERCERIE

Bán hiệu chuyên môn bán các thứ hàng... các loại vải, lụa, áo, quần...

Lượt các hàng, vải, lụa, áo, quần... các loại vải, lụa, áo, quần...

M. NGUYỄN-THY-SÁO HỢP-THÌNH



Thuốc chữa bệnh rắn

Người nước ta hay ăn thịt rắn nên hay mắc phải bệnh rắn... thuốc chữa bệnh rắn...

GIA-ĐÌNH GIÁO-DỤC

Thi đàn bình ngữ

(Tiếp theo)

Bài thơ trên rành dẫu câu tục... mà toàn câu vì đó mà khởi sắc...

Người ta làm thi hay trau dồi câu... trạng câu luận, chêm đối cho xứng...

Hai câu cũng dùng chữ 'thử',... chơi mà nghe khoan khoái...

Cách điệu giống nhau, nghe rất... tự nhiên, xem như ai nói cũng được...

M. TRƯƠNG-SĨ THĂNG

Phạm thi tá giọng buồn thì dễ... cảm lòng người, song khiến người...

«Dáng tay với thử trời cao thấp... «Duỗi cẳng cho chơi đất vấn dai...»

«Rắn mắt dò chơi then tạo tạo... «Sẵn vai nhóm thử gánh giang sơn...»

«Ngồi lại chỉ còn bà tác lược... «Trái qua đã nát mấy buồng gan...»

H. H. Mh.

Muôn bán

1. - Tầm căn phố bê-tôn-armé ở tại... 2. - Một cái nhà bê-tôn - armé 200 m²...

AI ĐI SAIGON!

Nên ghé lại tiệm cơm Annam... VI-TIÊN

đường Amiral Courbet số nhà 42... (gần chợ mới Bến-thành và sân ga xe lửa Saigon).

PHÁP

(Tiếp theo trang nh)

Một cuộc mới tin tại Trocadéro về vấn đề tài bình

Paris, 23 Novembre (Rad. dép.) - Thành phố Paris hiện nay còn đương xoay... về những sự lỗi thời trong cuộc mới tin...

Cảnh-binh vào can thiệp, nhưng có thể... loãn, hồ cón có diều-giá lên diều đàn...

Đại-biên Đức là Joes mới bước lên diều... dân tuyên bố yêu cầu tài-bình chỉ đó...

ĐÀ CỎ

Thuốc Hải - Ngọc - Đường VẠN-BẢO

Chứa những dược liệu quý... 1. Đau bụng. 2. Đau, nhức...

Ông NGUYỄN-HUY-CỜ

Tổ tại, làng Hoàng-nghĩa, phủ Hoàng-hóa Thanh-hóa (Trung-kỳ)

PHÒNG-TÍCH

Phòng-Tích dân chúng, dân tá sức kém thường hay bị, nhất là từ 25 đến 50 tuổi hay bị lam, vì: 1 là: Khí huyết suy, 2 là: Khí huyết kém...

Các ngài có bệnh nên đọc kỹ:

1. - Thưa ông chủ hiệu thuốc ĐẠI-BẢO-ĐƯỜNG... 2. - Thưa ngài, người nhà tôi mắc bệnh đồng kinh...

Nag cần bách: ĐẠI-BẢO-ĐƯỜNG, 22 Médicaments HANOI

Trình-thám Tiểu thuyết

MỸ-NHÂN CỬU

ĐAM-VIÊN dịnh

Phúc-quân nói vậy rồi chỉ vào người khách đi trước mà nói: - Ngài chứng như đêm qua...

Người ấy nói: - Là thay 1 sao mà lên sinh lại biệt? Tôi đương khảo cứu về triết học...

Phúc-quân cười rồi nói: - Không, khi ông lại ấy tôi thấy linh thần ông khôn ngoan...

lời mời đoán chắc như thế. Người khách ấy cúi đầu xuống như có suy nghĩ điều gì.

- Hai ngài qui tình phương danh là gì? và ngày nay họ có đến lệ xá cũng vì việc gì, xin ngài chỉ giáo.

Phúc-quân toan nói lại thì người khách đi sau nói to lên rằng: - Mặc lâu nay tôi đã được nghe...

Ông Phúc cười rồi nói: - Ông đương khen quá, cũng có cái ăn tôi đó xá không ra, nhưng cũng chỉ hỏng một vài việc trong...

một trăm việc trong. Người khách ấy nói: - Mong sao trời cũng chữa người...

Ông Phúc cười mỉm không nói gì, khách ấy lại nói: - Phúc tên sinh, chừng như tên sinh cũng đã biết cái việc rất bất hạnh của tôi mới xảy ra đây...

Khi nói sắc mặt người ấy thất hồn như sợ hãi gì không thể nói được nữa. Một lát mới nói tiếp: - Ở số cảnh sát hết sức tìm kiếm...

Ông Phúc nói: - Xin ông nói rõ những linh tiết trong cái án này ra, như sự tôi có thể giúp ông được thì có đầu tôi lại...

chống tay làm kẻ bóng quan sao? Tiên-sinh có đọc Thần báo thì chắc cũng đã biết rõ là rồi.

Sơ-phu-đắc không? Trên báo chỉ thuật qua loa, tôi chỉ biết được đại khái thôi, những điều khàn gấu xin ông cứ thuật rõ lại cho tôi nghe chứ nên bỏ sót. Nói đến đó ông Phúc trông lại tôi mà nói: - Xin Hoa quân lấy báo đọc lại cho tôi nghe.

Tôi liền vâng lời lấy báo xem, thì thấy mục đề: «Án mưu sát BỐ-ĐIỆT y-sinh ở thôn Sơ-phu-Đặc». Tôi đọc: «Thái-biền Sinh-bố-Điệt y-sinh là làm thuốc đã mấy năm nay...

«Thái-nhị không nghe được tiếng «kêu gào thì hai đứa. Còn hung «thủ thì do cửa lớn vào nhà sau «khi hành hung rồi thì thấy qua «cửa sổ mà đào thoát, cho nên «ngồi chờ cả hai đứa chôn.

«lên sau thì về. Ngày chủ nhật «Bố-Điệt có việc đi ra ngoài. Chỉ «vợ Thái-nhị thường có bệnh huyết «ưng; lúc quá trưa bệnh phát «nằm ở trên lầu. Trong lúc hôn «trầm, chỉ bỗng nghe có tiếng dưới «lầu là rất thảm thiết. Chỉ rần rần «lại nghe. Thì lại vắng tanh, chỉ mới «tưởng rằng trong cơn ác mộng «nghe lầm những tiếng thảm thiết «ấy. Sau chị nhớ lại khi chị lên lầu «phóng thuốc giống như không «khóa, chị mới đi xuống, thấy cửa «đã mở toang, một người nằm «giữa vắng máu, chỉ ngờ lại thì ra «chủ nhân Sinh-bố-Điệt, lại rồi xem «thì thấy đã chết lạnh rồi. Chị «hoảng hốt chạy la cảnh sát. Xét «ra ra thì người chết ấy hẳn là bị «người ta dùng dao nhọn đâm giữa «cổ họng chết tươi, cho nên vợ anh «Thái-nhị không nghe được tiếng «kêu gào thì hai đứa. Còn hung «thủ thì do cửa lớn vào nhà sau «khi hành hung rồi thì thấy qua «cửa sổ mà đào thoát, cho nên «ngồi chờ cả hai đứa chôn.

«đây xảy ra khi bốn giờ năm mươi «vui buổi chiều chủ nhật v.v»

Tôi đọc xong, ông Phúc thở ra mà nói: - Có việc ấy chẳng... cũng có... Ông nói đến đó người khách kia nháy mắt nói: - Làm rồi! làm to rồi! những lời nhà báo chép thật là hoang đường, thế nào hôm nay họ cũng phải chỉ cảnh lại.

Tôi (Hoa-sinh) nói: - Là thay 1 ngày nay khác ngày bữa qua phải không? Người khách ấy nói: - Không, không phải thế. Ông Phúc lại hỏi: - Hai ông là ai? người bị giết đó là ai? tôi còn chưa biết rõ. Trước khi xin hai ông phải cho tôi biết tên họ, rồi sau mới nói chuyện về anh ấy. Người khách ấy nói: - Ông hỏi tôi phải không? tôi chính là Thái-mạnh-sinh BỐ-ĐIỆT ở thôn Sơ-phu-Đặc đây.

(Ký sau sẽ tiếp)

